

UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG  
TRƯỜNG THCS LÝ SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-THCS

Việt Hưng, ngày tháng năm 2025

**KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2025**

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Người/bộ phận thực hiện	Người/bộ phận phối hợp	Cán bộ phụ trách	Cách thức thực hiện
<b>I</b>	<b>CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN</b>					
	Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025); Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 19/8/2025; 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025)	Tuần 01	TPT	GVCN	Đ/c Hằng	
	Tuyên truyền, phổ biến về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2025-2026.	Tuần 01	Tất cả các BP	GVCN	Đ/c Hằng	
	Tiếp tục tuyên truyền tới CBGVNV và CMHS về Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026; kết quả lựa chọn và chỉ định các đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm, nước uống đóng chai, sữa... của UBND phường, công tác an toàn thực phẩm cho học sinh trong việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các nhà trường. Có phương án đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực công trường đặc biệt không	Tuần 01	Tất cả các BP	GVCN HS K6,7,8,9	Đ/c Dương	

để tình trạng hàng rong bán thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc cho học sinh quanh khu vực cổng trường.					
Tuyên truyền và thực hiện theo Quyết định số 1153/KH-BGDĐT ngày 08/8/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Khai giảng năm học 2025-2026; Kế hoạch của UBND phường Việt Hưng về Tổ chức Lễ khai giảng tại các trường MN, TH, THCS trên địa bàn phường năm học 2025-2026	Tuần 1	Tất cả các BP	GVCN	Đ/c Hằng	
Tuyên truyền và tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học.	Tuần 1	Tất cả các BP	GVCN	Đ/c Dương	
Tiếp tục tuyên truyền thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh (lưu ý dịch sốt xuất huyết), phòng chống đuối nước; tuyên truyền đảm bảo vệ sinh môi trường; tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh.	Hàng tuần	TPT	Đ/c Dương	Đ/c Hằng	
Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, có biện pháp cam kết đối với 100% học sinh và cha mẹ học sinh.	Hàng tuần	TPT	Đ/c Dương	Đ/c Hằng	
Tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, PHHS về danh mục thủ tục hành chính công trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo theo Quyết định số 1052/QĐ-TTPVHCC ngày 10/7/2025 của Trung tâm phục vụ hành chính công.  Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Chủ đề năm 2025 của Thành phố <b>“Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”</b> .	Hàng tuần	TPT	Đ/c Dương	Đ/c Hằng	
Quan tâm công tác truyền thông của nhà trường: Duy trì cập		Đ/c Dương	Ban truyền	Đ/c Hằng	

	nhật “Album hình ảnh đẹp” trên website, thường xuyên tuyên truyền tích cực về các hoạt động của nhà trường trên các nền tảng mạng xã hội.	Theo hướng dẫn		thông		
<b>II.</b>	<b>CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CHUYÊN MÔN</b>					
	<b>1. Công tác quản lý</b>					
	Xây dựng phương án và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới vào 8h00 sáng ngày 05/9/2025 theo hướng dẫn của UBND phường tại Kế hoạch số 67 /KH-UBND ngày 23/8/2025.	Theo hướng dẫn	Tất cả các BP	Tất cả các BP	Đ/c Hằng	
	Tổ chức họp Cha mẹ học sinh đầu năm học, triển khai kế hoạch hoạt động của nhà trường và các nội dung liên quan tới cha mẹ học sinh đầy đủ và minh bạch. Họp và triển khai các hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh	Theo lịch	Theo Phân công	GVCN	Đ/c Hằng	
	Triển khai nhiệm vụ năm học, quy chế chuyên môn tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường	Theo lịch	Theo phân công	GVCN	Đ/c Dương	
	Tổ chức Hội nghị CB, VC, NLD năm học 2025 - 2026	Theo hướng dẫn	TTCM	GVCN	Đ/c Dương	
	Thực hiện tốt công khai theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT và quy chế dân chủ cơ sở theo Luật số 10/2022/QH15 và thông tư 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020.	Theo hướng dẫn	TTCM	GVCN	Đ/c Dương	
	Cập nhật dữ liệu thường xuyên khi có sự biến động về nhân sự của nhà trường. Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành. Hoàn thành sổ Đăng bộ khoá học 2025-2029 và rà soát lại các thông tin của khoá học trước.	Theo lịch	Tất cả các bộ phận	Tất cả các bộ phận	Đ/c Hằng	
	Thiết lập và thực hiện nghiêm túc hồ sơ chuyên môn được quy định đối với các cấp học. Hoàn thiện sổ Đăng bộ khoá học	Thực hiện theo hướng dẫn	Tất cả các bộ phận	Tất cả các bộ phận	Đ/c Hằng	

2025-2029 và cập nhật sổ Phổ cập năm 2025 đối với cấp THCS. Phối hợp với các Tổ dân phố chuẩn bị điều tra PCGD năm 2025.					
Rà soát và hoàn thiện việc ký hợp đồng các vị trí việc làm trong nhà trường, đảm bảo đúng quy định, công khai và dân chủ.	Thực hiện theo hướng dẫn	GVCN	TTCM	Đ/c Hằng	
Hoàn thiện phân công chuyên môn, chỉ đạo xây dựng kế hoạch dạy học, xếp thời khoá biểu đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế.	Theo lịch	GVBM	GVCN	Đ/c Dương	
Xây dựng các nội quy, quy chế làm việc cho năm học 2025-2026. Hoàn thiện các loại hồ sơ sổ sách đầu năm theo quy định.	Theo hướng dẫn	TTCM	Đ/c Dương	Đ/c Hằng	
Chỉ đạo, phối hợp với gia đình trong công tác quản lý học sinh trước, trong và sau giờ học.	Theo hướng dẫn	Tất cả các BP	GVCN	Đ/c Hằng	
<b>2. Công tác chuyên môn</b>					
Triển khai thực hiện các kế hoạch; chương trình nhà trường theo khung thời gian năm học và hướng dẫn của Sở GDĐT đối với chương trình GDPT 2018.	Theo hướng dẫn	Tất cả các BP	TTCM	Đ/c Hằng	
Triển khai dạy học 2 buổi /ngày theo hướng dẫn của Sở GDĐT, đảm bảo về mục tiêu, chương trình, thời lượng theo hướng dẫn của Sở GDĐT	Theo hướng dẫn	Tất cả các BP	Đ/c Dương	Đ/c Hằng	
Triển khai tháng ATGT, tổ chức kí cam kết về ATGT tới học sinh và cha mẹ học sinh, đặc biệt lưu ý cam kết 100% cha mẹ học sinh	Theo hướng dẫn	Tất cả các BP	TPT	Đ/c Hằng	
Xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề cấp trường, cụm trường về triển khai Chương trình GDPT2018; đổi	Theo hướng dẫn	Tất cả các BP	Đ/c Dương	Đ/c Hằng	

	mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá. Các đồng chí khối trưởng, khối phó các cấp học phối hợp các nhà trường triển khai tập huấn chuyên môn, kỹ năng cho giáo viên, nhân viên của cấp học.					
	Quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử địa phương gắn với hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh.	Theo hướng dẫn	Tất cả các BP	Đ/c Dương	Đ/c Hằng	
	Nộp Kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học, TKB, phân công chuyên môn về UBND phường trước 9/9/2025	Theo hướng dẫn	Tất cả các BP	Đ/c Dương	Đ/c Hằng	
	Thực hiện nghiêm túc việc quản lý dạy thêm học thêm theo đúng quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ GDĐT. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về hoạt động dạy thêm của giáo viên nhà trường trong và ngoài trường.	Theo hướng dẫn	Tất cả các BP	Đ/c Dương	Đ/c Hằng	
	<b>CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ</b> <b>( Theo kế hoạch)</b>					

**Nơi nhận:**

- Các đ/c trong liên tịch mở rộng: để thực hiện;
- Đăng tải trang Web
- Lưu VP.

**HIỆU TRƯỞNG**



**Nguyễn Thị Thu Hằng**